

TÒA SOẠN  
SỐ 02 TRẦN VĂN SẮC  
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG  
TỈNH SÓC TRĂNG  
ĐIỆN THOẠI: 0299.3822499  
FAX: P.TKXB: 0299.3828839  
P.HCTS: 0299.3622049  
www.baosoctrang.org.vn  
Email: toasoanbaosoctrang@gmail.com

# SÓC TRĂNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG



NĂM THỨ BA MƯƠI HAI  
Số 105 (3.708)

THỨ SÁU

30/8/2024

(Ngày 27 tháng Bảy năm Giáp Thìn)

## QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng:

Khảo sát tình hình cung ứng vật liệu và tiến độ thực hiện Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng



Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kiểm tra thực tế tại công trường.  
Ảnh: QUANG BÌNH

Thông qua nghị quyết sử dụng khoáng sản làm vật liệu thực hiện dự án trọng điểm quốc gia



Đại biểu dự kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X. Ảnh: SONG LÊ

Thành phố Sóc Trăng tạo được sự đồng thuận khi sáp nhập phường

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền

Nhớ Bác ngày này, năm xưa:

Bác viết  
Tuyên ngôn  
Độc lập

## Khởi dậy hào khí cách mạng trên quê hương Mỹ Tú anh hùng



Huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: TẤN PHÁT

Kiên cường, anh dũng trong cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời bình, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) hôm nay đang từng bước vươn mình phát triển mạnh mẽ với khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hướng tới tương lai tươi sáng.

⇒ Trang 2

**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2024)  
VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2024)**

# Khởi dậy hào khí cách mạng trên quê hương Mỹ Tú anh hùng

## DẤU ẤN LỊCH SỬ MÃI CÒN VANG

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhiều cán bộ, đảng viên trong Xứ ủy Nam Kỳ, Đặc ủy Hậu Giang được bố trí về tỉnh Sóc Trăng hoạt động, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và gây dựng cơ sở cách mạng. Bên cạnh đó, một số thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng đi học ở Cần Thơ, Sài Gòn được tiếp xúc với báo chí tiến bộ, được truyền giác ngộ về cách mạng, sau đó cũng về quê nhà Sóc Trăng tiếp tục hoạt động cách mạng. Phong trào cách mạng theo con đường cách mạng vô sản, giải phóng đất nước, giải phóng quê hương trong thời gian này được phát triển, các chi bộ đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng lần lượt được ra đời.

Riêng quận Châu Thành (tên gọi trước đây của huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành ngày nay), từ cuối năm 1932 đã có chi bộ ghép Trường Khánh - Châu Khánh (thời gian này làng Trường Khánh thuộc quận Châu Thành, làng Châu Khánh thuộc quận Long Phú). Chi bộ Đảng là nhân tố quyết định đưa phong trào cách mạng ở quận Châu Thành phát triển cùng với phong trào cách mạng của tỉnh Sóc Trăng và cả nước. Tháng 6/1946, Ban Cán sự Đảng quận Châu Thành được thành lập và đến tháng 7/1947 được chuyển thành Quận ủy Châu Thành do đồng chí Trà Văn Tốt làm Bí thư.

Ngay từ khi mới thành lập, chi bộ (về sau là đảng bộ) đã xây dựng, phát triển lực lượng, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của trên một cách linh hoạt, sáng tạo, luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước đấu tranh kiên cường, lập nhiều thành tích về vang, góp phần cùng nhân dân cả nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cùng với cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển đất nước.

Trong từng trang lịch sử



**Công tác đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) quan tâm thực hiện tốt.** Ảnh: TẤN PHÁT

Đảng bộ huyện Mỹ Tú đều ghi lại đậm nét về truyền thống anh hùng cách mạng, sự gắn bó sắt son với Đảng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Tú. Trong tâm thức của những người dân nơi đây, nhiều địa danh đã đi vào huyền thoại, trở thành mốc son chói lọi về ý chí kiên cường, lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, không khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Điển hình như Rừng tràm Mỹ Phước (xã Mỹ Phước) đã trở thành địa danh nổi tiếng với khu căn cứ vững chắc của Tỉnh ủy, chõ che cho cách mạng suốt thời kỳ đánh Mỹ, rạch Cái Triết, ngã ba Chòm Tre, kinh Thầy Đường đã đi vào lịch sử với vai trò là Khu Công binh xưởng, cung cấp vũ khí chiến đấu trong tỉnh và một số tỉnh khác từ buổi ban đầu chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhâm nhi tách trà trưa trong những ngày Tháng Tám lịch sử, ông Lê Trọng Hữu, ấp Phước An B, xã Mỹ Phước bồi hồi nhớ lại những năm tháng kháng chiến chống quân xâm lược. Ông cho biết: "Xã Mỹ Phước là vùng căn cứ địa cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến, là nơi từng hứng chịu nhiều trận "mưa bom, bão đạn" của địch. Tôi từng tham gia du kích địa phương từ năm 1967 nên hiểu được phần nào những gian khổ, tinh thần đấu tranh anh dũng của quân và dân địa phương. Thời điểm đó, dù nhiều lần bị địch càn quét, rải chất độc hóa học, nhưng quân và dân địa phương vẫn kiên cường đi theo Đảng, Bác Hồ, kiên trì đấu tranh

đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng quê hương".

## VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

Theo đồng chí Phạm Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú, trải qua 2 cuộc chiến tranh gian khổ, toàn huyện có 331 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay còn 5 bà mẹ còn sống), 2.758 liệt sĩ, 784 thương binh và hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, gia đình có công không ngại hy sinh gian khổ, góp phần bảo vệ độc lập Tổ quốc. Để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Tú đã ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, ra sức thi đua lao động, sản xuất. Nhất là từ sau khi chia tách địa giới hành chính (đầu năm 2009) đến nay, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chính quyền các cấp, nhân

dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Từ một huyện nghèo, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp, kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân khó khăn, huyện Mỹ Tú đã và đang có sự khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đã xác định và thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Xác định thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đến nay, diện tích lúa cao sản, đặc sản chiếm trên 93% diện tích xuống giống toàn huyện; đồng thời huyện cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giảm dần diện tích lúa sang trồng hoa màu và nuôi thủy sản phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng của các địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chuyển đổi trên 700ha. Đồng thời, toàn huyện hiện có trên 350 cơ sở sản xuất, đóng góp giá trị sản xuất toàn ngành trên 790 tỷ đồng, có 9 chợ, trên 2.890 cơ sở kinh doanh với tổng mức luân chuyển hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 3.870 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới



**Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.** Ảnh: TẤN PHÁT

tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện triển khai hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt, quan tâm nâng chất các tiêu chí đã đạt hoặc còn hạn chế. Đến nay, toàn huyện có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. 100% xã, thị trấn trong huyện có nhà văn hóa, 33/38 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp để chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện tổ chức tiếp nhận và cấp phát tổng cộng 11.727 phần quà với tổng trị giá 4,93 tỷ đồng, huy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng 38 cây cầu giao thông nông thôn, 45 căn nhà với tổng trị giá 13,6 tỷ đồng. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay còn 0,61% (giảm bình quân hằng năm từ 2 - 3%).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, vùng căn cứ cách mạng xã Mỹ Phước đã thật sự đổi thay. Đồng chí Trần Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước cho biết: "Điện mạo nông thôn địa phương đã và đang khởi sắc. Từ một nơi chịu nhiều vết thương chiến tranh, giờ đây hạ tầng nông thôn ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Xã cũng đã đạt 53/58 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới".

Với tư duy mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Mỹ Tú đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đưa địa phương từng bước vượt qua khó khăn để ngày càng phát triển. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong huyện, huyện Mỹ Tú sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

TẤN PHÁT

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa là hoạt động thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

# Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền



Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng để kiểm tra, nắm tình hình công tác hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TRỌNG HỮU

Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, nội dung này luôn được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đưa vào chương trình công tác hội hằng năm. Đồng thời được cụ thể thành các nhiệm vụ hằng quý, hằng tháng, có sơ kết, đánh giá từng hoạt động nhằm rút ra những kinh nghiệm và đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Theo đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trước hết Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định phải làm cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần làm cho nhân dân và hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Đặc biệt kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hội viên, nhất là những ý kiến, kiến nghị để phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện, phức tạp, kéo dài.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng thường xuyên chỉ đạo các cấp hội tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy các cấp. Đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; tích cực hưởng ứng các

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tại huyện Trần Đề, Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với các cấp ủy đảng ở cơ sở tổ chức cho 98% hội viên là đảng viên, 95,6% hội viên là quần chúng tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Hữu Lắm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trần Đề cho biết, qua học tập các chỉ thị, nghị quyết, cán bộ, hội viên đã nâng cao nhận thức chính trị, 100% hội viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tham gia thực hiện chương

trình hành động chống tiêu cực và tham nhũng, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh còn chú trọng giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, các cấp hội luôn vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, công sức vào xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Chủ động tham mưu và trực tiếp cùng với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực... Qua đó, các cấp hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa “ý Đảng với lòng dân”, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là việc

giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai.

Đồng chí Lê Trung Hậu cho biết thêm, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây vừa là định hướng, vừa là giải pháp cơ bản nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp. Để làm được điều này, đòi hỏi từng cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác hội cựu chiến binh.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là tham gia phản biện đối với việc ban hành các chính sách, điều luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Vì vậy, các cấp hội phải thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh đã phát huy vai trò, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo đúng quy định của pháp luật, đúng với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

HẢI HÀ

## Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung



Các đồng chí lãnh đạo và học viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: HẢI HÀ

chức danh theo quy định. Việc học lý luận chính trị là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiểu biết, làm tròn trách nhiệm trên mọi cương vị được giao. Do đó, Trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, học viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị, thời gian học tập là cơ hội quý báu để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Cần phát huy tinh thần trách nhiệm, có thái độ nghiêm túc trong học tập. Chủ động nghiên cứu, tự giác học tập, nắm vững những kiến thức cần thiết, học luôn đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Sáng ngày 28/8, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung do Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K18B2-ST năm học 2024 - 2026 có 58 học viên là lãnh đạo các phòng, ban và tương đương của các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, huyện. Trong thời gian 18 tháng, học viên được trang bị những tri thức, kỹ năng như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý... Thông qua đó sẽ giúp học viên củng cố lập trường tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng đã đề ra. Đồng thời, khóa học giúp học viên nâng cao năng lực trong lãnh đạo, quản lý; nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thiện tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng trong điều kiện mới hiện nay.

Theo đồng chí Võ Chí Công, trong những năm qua, Tỉnh ủy Sóc Trăng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn

HẢI HÀ

# Thành phố Sóc Trăng tạo được sự đồng thuận khi sáp nhập phường

**Căn cứ Nghị quyết số 1105/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn năm 2023 - 2025 của tỉnh Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) có 2 phường sẽ phải sắp xếp, sáp nhập. Hiện cả hệ thống chính trị thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân và cán bộ, đảng viên.**



**Đơn vị hành chính Phường 1 (mới) sẽ làm việc tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 9 (cũ), tọa lạc số 491, đường Lê Duẩn, Phường 9 (cũ), thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).** Ảnh: HUỖNH NHƯ

## NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN

Theo Nghị quyết số 1105/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành lập Phường 1 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,31km<sup>2</sup>, quy mô dân số là gần 11.000 người của Phường 9 và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,29km<sup>2</sup>, quy mô dân số là trên 6.500 người của Phường 1. Sau khi thành lập, Phường 1 có diện tích tự nhiên là 5,60km<sup>2</sup> và quy mô dân số là gần 17.500 người. Địa phương cho biết đã có chỉ đạo bộ phận tiếp nhận trả kết quả hỗ trợ tối đa cho người dân khi đến làm thủ tục.

Thành phố Sóc Trăng luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến để án sáp nhập, trong đó, tập trung tuyên truyền một số nội dung như cơ sở pháp lý, mục đích, lý do việc sáp nhập, hiện trạng các khóm được sáp nhập. Ghi nhận tại buổi lấy phiếu ý kiến của Phường 1, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập 2 phường. Ông Ngô Kim Thạnh ở Khóm 4, Phường 1, thành phố Sóc Trăng cho rằng: "2 phường sáp nhập lại cũng phù hợp với chủ trương phát triển đô thị, việc sáp nhập không ảnh hưởng gì đến các hoạt động xã hội, hay các giao dịch khác, do đó gia đình đồng ý việc sáp nhập 2 phường".

Người dân trên địa bàn Phường 9 cũng thống nhất, đồng thời mong muốn thành phố thông tin thêm việc sáp nhập bộ máy, thời gian sáp nhập, tuyên truyền rộng rãi để người dân toàn thành phố biết. Ông Lâm Văn Tòng ở Khóm 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: "Tôi có nghe trên báo, đài thông tin việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Đây là chủ trương hợp lý giúp việc quản lý, điều hành bộ máy nhà nước ở cơ sở tốt hơn, nên tôi rất đồng tình".

Việc sáp nhập Phường 1 vào Phường 9 cũng không khác trước bao nhiêu, có chăng là đổi tên phường và tên một số khóm, điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Qua trao đổi, cho thấy đa số người dân đều đồng thuận. Phường 1 và Phường 9 là 2 đơn vị hành chính liền kề, việc sáp nhập phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí ngân sách, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, điều này phù

hợp với định hướng của thành phố Sóc Trăng hiện nay.

## SẮP XẾP TINH GỌN BỘ MÁY

Đồng chí Trần Văn Trí - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng cho biết: "Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 1105/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định cụ thể từng nội dung công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến phường chủ động triển khai theo quy định. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc triển khai thực hiện nghị quyết yêu cầu phải đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính phường thuộc diện sắp xếp; tạo điều kiện thuận lợi, không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tính tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Đảm bảo công tác bàn giao đầy đủ về tài sản, tài chính và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan giữa đơn vị hành chính phường trước và sau khi sáp xếp".

Việc sáp nhập 2 phường, thành phố Sóc Trăng đã có lộ trình và kế hoạch cụ thể để triển khai. Thành phố cũng quán triệt tinh thần công khai, dân chủ trong quá trình triển khai sáp nhập các đơn vị và thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận, thu hồi con

dấu cũ, khắc và đăng ký sử dụng con dấu mới. Cụ thể đơn vị hành chính Phường 1 (mới) sẽ làm việc tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 9 (cũ), tọa lạc số 491, đường Lê Duẩn, Phường 9 (cũ), thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch, thành phố Sóc Trăng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sáp xếp đơn vị hành chính phường theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản số 9899/BTC/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cùng các văn bản liên quan khác.

Một điểm nhấn quan trọng trong việc sáp xếp, sáp nhập 2 phường đó là không gây nhiễu loạn, cũng như không ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, công dân thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ đúng quy định của cấp có thẩm quyền về việc miễn, giảm phí, lệ phí khi chuyển đổi các loại giấy tờ.

UBND thành phố Sóc Trăng sẽ hỗ trợ tối đa cho công dân khi thay đổi giấy tờ tùy thân, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan do thay đổi tên gọi địa giới hành chính, với mục tiêu nhanh nhất có thể, không bị gián đoạn. Tuy nhiên, đối với các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sáp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng. Việc chuyển đổi

các loại giấy tờ phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND thành phố Sóc Trăng, UBND Phường 1 (mới) và thông báo đến các khóm.

Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng triển khai các chế độ đối với cán bộ, công chức tại các phường thuộc diện sáp nhập trên tinh thần vận dụng Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản khác có liên quan. Trong đó, với những vị trí bí thư, phó bí thư, ban thường vụ đối với đơn vị hành chính phường thực hiện sáp xếp được Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu (theo phân cấp quản lý) Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định cấp ủy chính thức; chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, khóm dôi dư sau khi sáp xếp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thủ tục, quy trình kết thúc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của phường thực hiện sáp xếp sẽ sáp xếp, chuyển giao và bầu các chức danh lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội theo điều lệ của mỗi tổ chức. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sáp xếp đơn vị hành chính phường và tổ chức giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ trương sáp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là đúng đắn nhưng đây là việc khó, thách thức lớn nên phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Thực hiện chủ trương sáp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã lần này, thành phố Sóc Trăng đã tính toán thận trọng, cụ thể, để đảm bảo tính bền vững, nhất là việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động cho bộ máy hành chính mới phải hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

HUỖNH NHƯ



**Ý kiến của người dân đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập 2 phường.**

Ảnh: HUỖNH NHƯ

## Thông qua nghị quyết sử dụng khoáng sản làm vật liệu thực hiện dự án trọng điểm quốc gia

Chiều ngày 28/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 24 (chuyên đề). Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Rotha - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí là lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; các đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh đã xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý. Đồng thời, cho ý kiến chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 19 dự án quan trọng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét việc sử

dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 106/2023/QH15, ngày 28/11/2023 của Quốc hội. Cụ thể là mỏ cát thuộc Khu 3 của khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản cát sông thuộc địa phận xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, với diện tích 60,212ha, trữ lượng khoảng 645.129m<sup>3</sup> (mỏ cát ký hiệu MS 12). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với các địa phương có mỏ cát san lấp cần bổ sung các mỏ khai thác theo cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh thủ tục khai thác, đáp ứng tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Do vậy, việc đưa mỏ cát ký hiệu MS 12 vào khai thác, sử dụng là nhằm chủ động nguồn vật liệu cát cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất về sự cần thiết việc thực hiện sử dụng khoáng sản làm



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu những vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: SONG LÊ

vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát và khai thác không vượt trữ lượng của mỏ cát. Trường hợp phát hiện tình trạng sạt lở phải yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác cát và triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục.

Sau khi thảo luận, đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 nghị

quyết với sự thống nhất cao. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chủ động trong điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung tháo gỡ những khó

khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chỉ đạo triển khai thực hiện khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các hoạt động khoáng sản, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực; tăng cường bảo vệ môi trường các khu vực khai thác.

SONG LÊ

### Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng:

## Khảo sát tình hình cung ứng vật liệu và tiến độ thực hiện Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ngày 28/8, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng gồm các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện: Trần Đề, Mỹ Xuyên đã đi khảo sát tình hình tiến độ thực hiện Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đoàn đã đi kiểm tra tình hình cung ứng vật liệu, tiến độ thi công gói thầu số 12 (cao tốc) và kiểm tra tại nút giao cuối tuyến giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu; kiểm tra tình hình cung ứng vật liệu và tiến độ gói thầu số 11 (cao tốc) và kiểm tra tại cầu 34 (cầu vượt Đường tỉnh 935); kiểm tra tình hình cung ứng vật liệu và tiến độ thi công gói thầu số 11 (cao tốc) và kiểm tra đoạn từ cầu 27 (cầu vượt đường tôm lúa) đến cầu 30...

Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã nghe đại diện chủ đầu tư thông tin ngắn gọn tình hình triển khai, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị. Theo đó, về tình hình



Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quà động viên các đơn vị thi công. Ảnh: QUANG BÌNH

cung ứng vật liệu (mỏ cát), hiện nay có 2 mỏ cấp cát cho dự án, gồm mỏ MS03 đã khởi công từ ngày 15/8/2024, tính đến nay 27/8/2024 khai thác được khoảng 2.000m<sup>3</sup> và mỏ MS01 giao cho nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng số 1 khởi công từ ngày 21/8/2024, tính đến ngày 27/8/2024 khai thác được 8.000m<sup>3</sup>.

Về tình hình thi công, Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng số

4 gói thầu xây lắp. Gói thầu số 9 thi công xây lắp công trình đoạn từ Km131+300 đến Km144+500, gồm phần đường, cầu, cống. Theo cam kết của các đơn vị thi công, đến ngày 15/9/2024 sẽ hoàn thành đường công vụ và đồng loạt triển khai các cầu còn lại gồm: cầu số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 9, số 12, số 13. Gói thầu số 10 thi công xây lắp công trình đoạn từ Km144+500 đến Km159+500, gồm phần đường, cầu. Theo cam kết của

các đơn vị thi công, đến ngày 15/9/2024 sẽ hoàn thành đường công vụ và đồng loạt triển khai các cầu còn lại gồm: cầu số 14, số 15, số 16, số 18, số 19, số 20, số 21, số 29. Gói thầu số 11 thi công xây lắp đoạn Km159+500 đến Km174+000, gồm phần đường, cầu. Gói thầu số 12 thi công xây lắp đoạn Km174+000 đến Km189+666,65, gồm phần tuyến, cầu, cống.

Khảo sát thực tế tại công trình ghi nhận, Dự án thành

phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã khởi công xây dựng từ ngày 17/6/2023, đến nay đã đào nền đường trên 80% và hiện gặp khó khăn về nguồn cát san lấp; tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đã cam kết. Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tình hình cung ứng cát từ các mỏ đã được cấp phép khai thác phục vụ cho dự án. Các địa phương tăng cường vận động, thuyết phục các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành đường công vụ, đồng thời phải triển khai đồng loạt thi công các cầu còn lại trên tuyến; bổ sung mũi thi công đẩy nhanh tiến độ cho các cầu đang triển khai. Thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa" đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu bù lại khối lượng bị chậm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân công, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ phân đường ngay sau khi có cát về công trình...

QUANG BÌNH



# Hành trình Nam Sông Hậu

**Quốc lộ Nam Sông Hậu thông xe toàn tuyến từ năm 2011. Điểm đầu tuyến từ thành phố Cần Thơ, chạy qua địa phận các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng đến tỉnh Bạc Liêu. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Quốc lộ Nam Sông Hậu dài 117km, dài nhất so các địa phương khác, đi qua các huyện: Kế Sách, Long Phú, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Công trình này chính thức đi vào hoạt động đã khơi dậy tiềm năng trù phú cho các vùng đất mà nó đi qua, trong đó có 4 địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng.**

## Kỳ 4: Về đô thị ven biển Vĩnh Châu



Công trình điện gió ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: HOÀNG PHÚC

**Nếu huyện Kế Sách là điểm đầu của tuyến đường Nam Sông Hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thì thị xã Vĩnh Châu chính là điểm cuối của tuyến đường này. Thị xã Vĩnh Châu tiếp giáp với cửa ngõ tỉnh Bạc Liêu. Ngày 25/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.**

Thị xã Vĩnh Châu cũng là điểm cuối của chuyến hành trình Nam Sông Hậu. Đứng trên cầu Mỹ Thanh 2, tôi đã thấy choáng ngợp trước cánh đồng điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Từng cánh quạt quay đều mang lại dòng điện

hòa vào điện lưới quốc gia, góp phần tạo nên nguồn năng lượng sạch cho vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển, phục vụ và cung cấp nguồn điện sản xuất, sinh hoạt và cả xuất khẩu trong tương lai. Rồi tôi bất chợt ghé mắt xuống dòng Mỹ Thanh để nhớ về huyền sử của một nàng công chúa.

Công chúa Mỹ Thanh là con gái của chúa Nguyễn Ánh trong những ngày bôn tẩu và sau này chính là vua Gia Long của triều Nguyễn. Tương truyền, công chúa Mỹ Thanh bị bệnh mất, được an táng bên bờ sông, ngay cửa biển nên người dân địa phương đã lấy tên nàng đặt cho dòng sông và cửa biển ấy: sông Mỹ Thanh và cửa biển Mỹ Thanh đổ ra biển Đông. Sau này khi bắc cây cầu mới nối liền huyện Trần Đề với thị xã Vĩnh Châu trên cung đường Nam Sông Hậu, chính quyền địa phương cũng đặt tên là cầu Mỹ Thanh 2, vì cầu Mỹ Thanh 1 được xây dựng trước đó.

Cạnh cầu Mỹ Thanh 2 là Khu du lịch sinh thái Hồ Bể tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Nơi đây, tuy còn khá hoang sơ nhưng ẩn chứa nét đẹp của một khu vui chơi vùng ven biển, ngày càng thu hút đông đảo du khách trong

và ngoài tỉnh đến tham quan, giải trí. Từ Khu du lịch sinh thái Hồ Bể phóng tầm mắt nhìn cảnh trời biển mênh mông, ngoài kia từng đoàn tàu vờn ra biển lớn. Anh Dương Vi Phú, một du khách đến từ huyện Long Phú cho biết: "Tôi nghe tiếng Khu du lịch Hồ Bể đã lâu, đây là lần đầu tôi đến đây. Mặc dù điểm đến này còn hoang sơ nhưng cảnh vật lại hữu tình, không khí trong lành, mát mẻ. Lần sau có dịp tôi sẽ quay lại đây tham quan một lần nữa".



Thị xã Vĩnh Châu được xem là thú phủ hành tím của tỉnh Sóc Trăng.

Ảnh: HOÀNG PHÚC

kê những giồng cát ven biển là dải đất thấp, trũng theo hướng Đông Tây. Hệ thống đê đập ngăn mặn đã được xây dựng hoàn chỉnh dọc sông Mỹ Thanh và ven biển Đông. Đất giồng cát được hình thành sớm, có địa hình cao đang được sử dụng trồng nhãn, rau màu có hiệu quả.

Từ đó, thị xã Vĩnh Châu có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế như nông nghiệp, thủy sản với thế mạnh là nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, trồng màu, cây ăn trái; sản xuất công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo (điện gió); phát triển du lịch sinh thái... Anh Kim Hùng Linh, Phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) bộc bạch: "Nếu so với trước đây, thị xã bây giờ mỗi ngày mỗi đổi mới, phát triển đi lên, nhiều công trình được xây dựng phục vụ đời sống người dân".

Theo đó, trong nông nghiệp, Vĩnh Châu đã từng bước hình thành các vùng chuyên canh rau màu, vùng nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao. Đặc biệt, sản phẩm "Hành tím Vĩnh Châu" và "Artemia Vĩnh Châu" đã được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Trong 8 tháng đầu năm 2024, toàn thị xã xuống giống hoa màu được 11.019ha, đạt 100,08% kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển. Diện tích nuôi trồng trên địa bàn thị xã đạt 19.996ha, đạt 68,25% kế hoạch; sản lượng thủy sản đạt 63.073 tấn, đạt 49,82% kế hoạch. Diện tích đất làm muối 107ha, sản lượng 6.574 tấn. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã được đẩy mạnh; các hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa. Các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh; các lĩnh vực du lịch, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống người dân được nâng lên đáng kể.

Với những tiềm năng, lợi thế hiện có, thị xã Vĩnh Châu hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đầy triển vọng với diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi, là động lực để thị xã tiếp tục bứt phá trở thành một đô thị ven biển năng động.

HOÀNG PHÚC



# Chi hội trưởng cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

**Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, ông Trương Thanh Tùng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động trong hội viên, cộng đồng dân cư chung tay xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp.**

Nhiều năm qua, ông Trương Thanh Tùng, được coi là một trong những tấm gương cựu chiến binh gương mẫu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo với mô hình chăn nuôi heo, nấu rượu và thường xuyên đóng góp tiền, ngày công lao động để chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tiếp tôi trong căn nhà tương khang trang, cựu chiến binh Trương Thanh Tùng chia sẻ: "Thời gian qua, được các cấp ủy và chính quyền, nhất là Hội Cựu chiến binh xã Phú Tâm phát động phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, tôi đều tích cực tham gia, đặc biệt đăng ký thực hiện 11 nội dung của Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động về

xây dựng nông thôn mới, gắn với 15 tiêu chuẩn đăng ký hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới. Tôi xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần thiết và lâu dài, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Để thực hiện được điều đó, tôi luôn nỗ lực cùng chi hội, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hội viên cựu chiến binh, thành lập câu lạc bộ, chi hội đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững".

Ông Trương Thanh Tùng, sinh năm 1963, sau khi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, ông đã lập gia đình và có 3 người con. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được rèn



**Ông Trương Thanh Tùng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cắt tỉa hoa theo tuyến huyện lộ.**

Ảnh: PON LƯ

luyện trong môi trường quân đội, cựu chiến binh Trương Thanh Tùng đã thể hiện ý chí, không ngại khó khăn, quyết tâm lao động sản xuất để có cuộc sống ổn định hơn. Nhờ sự cần cù, chịu khó, ông làm nhiều mô hình kinh tế để tăng thu nhập. Với 1ha trồng lúa, rồi tăng cường nuôi heo, nấu rượu, hằng năm, gia đình ông Tùng đều có lợi nhuận, đảm bảo cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học thành đạt. Hiện các con của ông Tùng sau khi ra trường có việc làm ổn định tại các công ty ở tỉnh Bình Dương.

Ông Trương Thanh Tùng chia sẻ thêm: "Năm 2013, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Hội Cựu chiến binh

xã, tôi tiếp cận được nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Tôi bắt đầu nuôi heo và nấu rượu. Riêng nấu rượu mỗi ngày được hơn 60 lít, thu nhập trung bình cũng được 500.000 - 600.000 đồng. Còn chăn nuôi heo, những năm đầu tôi cũng gặp không ít khó khăn, sau này tìm hiểu về cách chăm sóc, kỹ thuật chăn nuôi heo nên đàn heo của tôi phát triển tốt. Một năm tôi nuôi được 2 lứa heo, thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Đời sống được như ngày hôm nay, tôi rất vui

mừng, không có nặng gánh về kinh tế nữa".

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, ngoài tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, ông Tùng còn vận động hội viên tích cực đóng góp các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân dân được 55 hộ làm hàng rào, 350 cột cờ và phát quang, đắp lề lộ tuyến huyện lộ được hơn 4km, trong đó, ông tham gia 37 ngày công lao động làm đường nông thôn, góp hơn 7 triệu đồng.

Theo đồng chí Trần Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Tâm, sau khi xã phát động phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, cựu chiến binh Trương Thanh Tùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông luôn gương mẫu, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tuyên truyền người thân trong gia đình cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

PON LƯ

## Chuyển giao kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Chiều ngày 27/8, tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị chuyển giao Kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều viên chức y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng dự hội nghị.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) gồm các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Thận nhân tạo đã đến chuyển giao Kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu cho Khoa Nội thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng). Đây là một trong những kỹ thuật lọc máu tạm thời tiên tiến nhất hiện nay.

Được biết, gần đây số bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có xu hướng tăng cao, máy lọc máu không đáp ứng đủ với số lượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5, số bệnh nhân chuyển tuyến trên khá cao. Do đó, nhu cầu đặt Catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu là rất cần thiết. Qua đó, giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tiếp cận được kỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân; tiết kiệm chi phí, thời gian, bệnh nhân không phải đi xa, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Khoa Nội thận - Tiết niệu nói riêng, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng nói chung.

HOÀNG PHÚC



**Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao Kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.** Ảnh: HOÀNG PHÚC

## Gần 200 võ sĩ tham gia Giải vô địch võ cổ truyền và vovinam tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch võ cổ truyền và vovinam tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Đến dự khai mạc có đồng chí Lâm Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Giải đấu quy tụ gần 200 võ sĩ của 2 môn phái đến từ các huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị ngoài ngành tham gia tranh tài ở 25 hạng cân đối kháng và 17 nội dung đấu quyền. Đây là sân chơi, đấu trường thiết thực để các võ sư, võ sĩ, huấn luyện viên, nhất là các võ sĩ tham gia thi đấu đối kháng có dịp được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu.

Đây là hoạt động thể thao hấp dẫn, nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), 79 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2024); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030.

Giải lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa truyền thống võ thuật của dân tộc nói chung, bộ môn võ cổ truyền và vovinam nói riêng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập môn võ cổ truyền và vovinam trong nhân dân, nhất là

lực lượng thanh thiếu niên với tinh thần "khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; thông qua đó sẽ giúp các đơn vị đánh giá chất lượng phong trào tập luyện môn võ cổ truyền và vovinam trong tỉnh.

PON LƯ



**Các võ sĩ môn võ cổ truyền thi bài quyền "đối luyện tay không - tay không".** Ảnh: PON LƯ

# Nỗ lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

**Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng luôn được các cấp, các ngành của tỉnh Sóc Trăng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế trong xã hội.**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận và thực hiện 164 vụ việc TGPL do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến để nghị cử người thực hiện TGPL tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thuộc diện TGPL. Ngoài ra, Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai danh sách người thực hiện TGPL và số điện thoại người trực tại tòa, đảm bảo đối tượng thuộc diện được TGPL khi tòa án nhân dân thụ lý được giải thích đầy đủ quyền được TGPL miễn phí theo quy định. Bên cạnh đó, còn triển khai hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL. Thường xuyên cập nhật vụ việc TGPL, cập nhật danh sách người thực hiện TGPL, biến động về nhân sự lên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Song song đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh còn ứng dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động TGPL trong trích xuất số liệu báo cáo thống kê, theo dõi quá trình thực hiện vụ việc TGPL.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu Nguyễn Văn Sạch cho biết:



**Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng của thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: KIM NGỌC**

"Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh được thực hiện đảm bảo theo đúng nội dung yêu cầu của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC. Lãnh đạo, kiểm sát viên của cơ quan đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp. Từ đó, khi phát sinh án mới khởi tố, kiểm sát viên đã ban hành yêu cầu điều tra, yêu cầu những vấn đề cần làm để đảm bảo việc buộc tội, gỡ tội cũng như đảm bảo quyền của người liên quan, trong đó có việc xác minh xem các đương sự có thuộc diện được TGPL hay không, nêu đủ điều kiện tiến hành các thủ tục liên quan để thông báo trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa đảm bảo

quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự khi tham gia tố tụng. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, qua kiểm sát, cơ quan điều tra, tòa án đã thực hiện giải thích đầy đủ quyền được TGPL miễn phí cho 75 đối tượng được TGPL theo đúng quy định. Công tác phối hợp về thực hiện TGPL trong tố tụng hình sự thời gian qua tại cơ quan không phát sinh khó khăn, vướng mắc".

Cuối tháng 7/2024, đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra việc thực hiện phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng tại một số cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn kiểm tra, các cơ quan tư pháp đánh giá cao các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, vì đã tuân thủ đúng và đầy đủ quy định

của pháp luật về TGPL và quy định pháp luật tố tụng. Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng nâng cao kỹ năng tham gia tố tụng gắn với hiệu quả từng vụ việc khi tham gia TGPL. Thời gian qua, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh không chỉ cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL các vụ án hình sự mà còn tham gia cả các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình...

Bà Lương Thị Ngọc Hân - Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện TGPL, đặc biệt chú trọng đến hình thức tham gia tố tụng. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phối hợp tốt với các ngành để kiểm tra TGPL trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL trên địa bàn tỉnh. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng TGPL cho các trợ giúp viên pháp lý, luật sư; tổ chức các đợt truyền thông về TGPL tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh... Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giới thiệu, giải thích quyền TGPL, xác minh diện được TGPL. Từ đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ kịp thời cử các trợ giúp viên tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người được TGPL khi có yêu cầu.

**KIM NGỌC**

## Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép, lãnh án 10 năm tù

Chiều ngày 27/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử bị cáo Phan Công Quốc (sinh năm 1986), thường trú tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) với mức án 10 năm tù về tội cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2007, Quốc xuất cảnh sang Liên Bang Nga lao động tại các xưởng may quần áo do người Việt Nam làm chủ. Khoảng năm 2011, Quốc tự mở xưởng may quần áo tại Nga nhưng không có đăng ký giấy phép kinh doanh. Do thiếu người lao động nên Quốc liên hệ về Việt Nam cho người thân nhờ tìm người Việt Nam có nhu cầu sang Nga lao động để đưa sang làm việc cho Quốc. Nếu người lao động đồng ý thì phải đưa trước cho người thân của Quốc số tiền khoảng 40 triệu đồng để làm chi phí đưa sang Nga. Đối với những người không đủ tiền thì có thể không đưa hoặc đưa trước một phần với số tiền từ 5 - 15 triệu đồng, số tiền còn lại Quốc sẽ trừ vào tiền lương khi người lao động sang Nga làm việc cho Quốc. Đồng thời, Quốc yêu cầu người lao động tự làm hộ chiếu, giấy khám sức khỏe rồi đưa cho người thân của Quốc để đưa cho dịch vụ "Hùng Yến" do Vũ Mạnh Hùng (ở Nga) làm chủ để xin cấp thị thực và mua vé máy bay đưa người lao động sang Nga làm việc cho Quốc.

Quốc yêu cầu người lao động phải làm giấy cam kết (viết tay) với thời gian ở lại Nga làm việc cho Quốc là 3 năm, nếu về trước thì phải đền bù lại toàn bộ các chi phí sang Nga. Khi người lao động sang đến Nga, Quốc đón đưa đến xưởng may hoặc đến nhà của Quốc ở một ngày, sau đó đưa đến xưởng may làm việc, ăn ở và sinh hoạt tại xưởng.

Khi người lao động qua đến Nga, Quốc thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của người lao động. Đồng thời, Quốc khóa cửa xưởng may không cho người

lao động ra ngoài, nếu có ra ngoài thì Quốc hoặc người của Quốc giám sát đưa đi. Để tránh việc Cảnh sát Nga kiểm tra xưởng, Quốc thông qua hai người đàn ông Việt Nam ở Nga tên "Thái và Trọng" (không rõ nhân thân) thuê người canh giữ xưởng may; liên hệ với người có thẩm quyền đảm bảo xưởng may không bị kiểm tra với chi phí mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng/người lao động và thường xuyên thay đổi địa điểm đến nhiều nơi khác nhau. Làm việc được một thời gian, do điều kiện ăn ở, làm việc khó khăn và thời tiết khắc nghiệt, nên một số lao động yêu cầu được về Việt Nam thì Quốc không đồng ý. Đối với những người kiên quyết đòi về trước thời hạn thì Quốc yêu cầu người thân của họ ở Việt Nam phải đưa cho người thân của Quốc số tiền khoảng từ 18 - 65 triệu đồng.

Sau một thời gian, do không còn khả năng lao động nên có 10 người lao động phải thông qua người thân ở Việt Nam đưa tiền cho người thân của Quốc để chuyển cho Quốc thì mới được về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam thì họ đến cơ quan công an tố giác hành vi của Quốc.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, xác định có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép" để tiến hành điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Quốc. Ngày 15/3/2021, sau khi Quốc nhập cảnh trở lại Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Công Quốc về tội danh như trên. Tại cơ quan điều tra, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bằng cách thức và thủ đoạn nêu trên, từ năm 2012 đến năm 2016, Quốc đã đưa 70 người Việt Nam từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Thành phố Hà Nội sang Liên Bang Nga làm việc tại xưởng may cho Quốc. Trong đó,



**Bị cáo Phan Công Quốc. Ảnh: SÓM MAI**

Quốc đã cưỡng ép 39 người lao động ở lại Nga làm việc cho Quốc.

Ngoài 39 người lao động nêu trên bị Quốc cưỡng ép ở lại Nga làm việc cho Quốc thì Quốc còn nhiều lần đưa người lao động khác sang Nga làm việc cho Quốc. Tuy nhiên, hiện nay có một số người không rõ họ tên, địa chỉ; một số người không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm nhưng chưa tìm được.

Vì động cơ vụ lợi cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, Quốc đã 15 lần cưỡng ép 39 người lao động Việt Nam ở lại nước Nga làm việc cho Quốc. Hành vi của Quốc đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước; làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nên Quốc phải lãnh mức án nghiêm khắc trên.

**SÓM MAI**



# Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy đảng các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Ngày 9/8/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng đã có Thông báo kết luận số 23/TB/BCĐ về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy đảng các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước.



Buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy đảng các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: SÓM MAI

Thời gian qua, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chú trọng các văn bản quy định về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng; các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, Luật Phòng, chống tham nhũng... Ngoài ra, còn quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến học tập nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước còn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua các cuộc họp, hội nghị, gửi văn bản và Zalo nhóm, Facebook của đơn vị. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, đoàn viên, người lao động đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định của Ban Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã cụ thể hóa, xây dựng quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Khi đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị, giám đốc công ty nhằm xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên trong phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Thực tế, các cấp ủy doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đã có sự chủ động xây dựng quy hoạch, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, bản lĩnh, uy tín, am hiểu công tác Đảng tham gia cấp ủy; giới thiệu cán bộ, đảng viên có uy tín để chủ doanh nghiệp xem xét, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý... Những tổ chức đảng có cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy là giám đốc, chủ doanh nghiệp đã thể hiện rõ vị trí, vai trò, có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của

doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng được nâng lên. Qua đó, tạo niềm tin, nâng cao uy tín của tổ chức đảng đối với chủ doanh nghiệp, người lao động.

Tuy nhiên, theo kết luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cấp ủy doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước vẫn còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Trong đó, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và của cấp ủy cấp trên chưa được các doanh nghiệp, tổ chức đảng khu vực ngoài nhà nước tiếp cận và triển khai thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước chưa bảo đảm theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu. Tổ chức đảng, đảng viên khu vực ngoài nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về các văn bản chỉ đạo, Luật Phòng, chống tham nhũng. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước chưa quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được quan tâm.

Theo Thông báo kết luận do đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ký đã chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu, rộng những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khu vực ngoài nhà nước. Thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu đơn vị; đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động để "biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu". Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khu vực ngoài nhà nước cần tập

trung vào các biện pháp phòng ngừa, khuyến khích các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Không nóng vội, "đốt cháy giai đoạn" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khu vực ngoài nhà nước.

Hàng năm, cấp ủy đảng doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn của đơn vị xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, tổ chức đảng. Khi đó, chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác phòng, chống tiêu cực tại doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bảo đảm đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác này. rà soát các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc triển khai các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi, kịp thời quán triệt, hướng dẫn nội dung và cung cấp thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cấp ủy đảng các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm "ngăn chặn từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực trong hay khu vực ngoài nhà nước đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Khi đó, mọi hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành vấn đề thường trực tác động tích cực vào nếp nghĩ, tác phong, hành vi công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Quan điểm của Đảng ta lấy "phòng là chính", làm sao từ suy nghĩ đến hành động của cán bộ, đảng viên phải chuẩn mực, đúng chức trách, nhiệm vụ, đúng quy trình, đáp ứng niềm tin yêu của nhân dân.

SÓM MAI - HỒNG TÂN

**Tổ chức, cá nhân và người dân phản ánh các hành vi có liên quan đến tham nhũng gửi thư về Ban Nội chính Tỉnh ủy (thư không phải dán tem) hoặc số điện thoại đường dây nóng 0299.3625114**

# Ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài



Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THÚY LIỄU

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ven biển trong cả nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã ven biển trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 7 năm (năm 2017) thực hiện nhiệm vụ gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 22/4/2024 của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và qua 4 đợt thanh tra của EC, đến nay tình hình chống khai thác IUU của nước ta đã đạt được một số kết quả tích cực. Hiện cả nước có 85.987 chiếc tàu, trong đó tàu đã được đăng ký là 70.935 chiếc, đã công bố hạn ngạch giấy phép tại vùng khơi giai đoạn 2024 - 2029 là 29.552 giấy phép. Số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 98,5%. Một số cảng cá tại các địa phương như: Khánh Hòa, Bình Định, Kiên Giang, Tiền Giang... đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối tốt công tác theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá tại cảng. Công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, ra vào cảng, xuất nhập bến tại một số địa phương đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được thì tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ngày càng tinh vi bằng nhiều thủ đoạn, sử dụng tàu cá có chiều dài dưới 15m không lắp thiết bị VMS; cố tình ngắt VMS khi hoạt động gần khu vực vùng biển giáp ranh; hoặc cố tình gửi, vận chuyển thiết bị VMS trên tàu cá khác...

Đại biểu đã thông tin các kết quả xử lý tàu cá địa phương vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; kết quả ngăn chặn, xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tồn tại, hạn chế đối với phát hiện của Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 tại địa phương, xử lý các vi phạm liên quan đến mất kết nối tại địa phương; xử lý cảng cá, xí nghiệp cơ khí tàu thuyền liên quan đến hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu. Công tác quản lý tàu cá ra vào cảng; kết quả quản lý tàu cá tại các địa phương. Các quy định pháp luật trong khởi tố, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xử lý dứt điểm tàu cá "3 không"; điều tra, xử phạt nghiêm các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình trái phép, được phát hiện từ đầu năm 2023 đến nay. Kiểm soát chặt chẽ ngay từ trong bờ, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có liên quan không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong thi hành công vụ, dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU, để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, xuất nhập bến tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5; chuẩn bị các phương án đảm bảo tốt nhất, không để bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của cả nước.

THÚY LIỄU

# Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Chiều ngày 28/8, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Dự thảo nghị định gồm 7 chương, 123 điều, trong đó, chương I gồm những quy định chung; chương II, lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; chương III, khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng; chương IV, giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; chương V,

xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; chương VI, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; chương VII, điều khoản thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều góp ý cho dự thảo. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị định phải phù hợp với quy định của pháp luật, phải đảm bảo về mặt kỹ thuật

khi xây dựng dự thảo; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng dự thảo nghị định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc phân cấp phải phù hợp với thẩm quyền khi xây dựng nghị định. Qua đó Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương góp ý toàn diện cho dự thảo nghị định.

HOÀNG PHÚC

# Tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024

Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh (thành phố Sóc Trăng), Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Bá Nhiệm - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh



Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Ảnh: MAI KHÔI

Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh; lãnh đạo hội khuyến học 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập như: Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; quyết định phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030"; Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng... Hội Khuyến học tỉnh còn hướng dẫn sử dụng hệ thống (phần mềm) đánh giá mô hình công dân học tập, cũng như quy trình đăng ký, đánh giá và xét công nhận danh hiệu "Công dân học tập".

Đây là lớp tập huấn được tổ chức hằng năm của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh; lãnh đạo hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo ban (chi hội) khuyến học các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực công tác quản lý tổ chức hội khuyến học trong tình hình mới.

Tại buổi tập huấn, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 26 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, nhằm hỗ trợ, động viên các em chuẩn bị bước vào năm học 2024 - 2025.

MAI KHÔI

Sóc Trăng:

# Trao 570 suất học bổng Lương Định Của - Học không bao giờ cùng



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng "Học không bao giờ cùng" cho người lớn có tinh thần học tập. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Chiều ngày 29/8, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao học bổng Lương Định Của - "Học không bao giờ cùng" và tri ân các đơn vị tài trợ năm 2024. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Học bổng "Lương Định Của" học không bao giờ cùng năm 2024 lần này có 570 suất được trao cho học sinh, sinh viên và người lớn. Trong đó, 390 suất học bổng khuyến học (340 suất cấp trung học phổ thông 1,5 triệu đồng/suất, 50 suất cho sinh viên cao đẳng 2 triệu đồng/suất); 166 suất khuyến tài (56 suất học sinh giỏi toàn cấp 3 triệu đồng/suất, 107 suất học sinh giỏi cấp tỉnh (34 giải nhất: 4 triệu đồng/suất, 75 giải nhì: 3 triệu đồng/suất)); 1 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 20 triệu đồng/suất; 2 tập thể học sinh đạt giải Cuộc thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2023 - 2024 (1 giải ba 20 triệu đồng, 1 giải tư 10 triệu đồng); 14 suất học bổng "Học không bao giờ cùng" (2 triệu đồng/suất) cho người lớn có tinh thần học tập tiêu biểu trong gia đình, dòng họ học tập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tổng trị giá các suất học bổng trên 1,2 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.

Ông Nguyễn Bá Nhiệm - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết, đây là sự kiện hết sức quan trọng trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Với mục đích tuyên dương khen thưởng học sinh,



Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái qua) trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: XUÂN HƯƠNG



Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và đơn vị tài trợ trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

sinh viên có tinh thần hiếu học và đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và biểu dương cô chú, anh chị là người lớn trong gia đình, dòng họ tiêu biểu về tinh thần học tập thường xuyên, học suốt đời, học để nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế đời sống gia đình và xã hội. Đồng thời, nhân dịp này hội cũng tri ân sự đóng góp ủng hộ quý báu của các công ty, mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Sóc Trăng thời gian qua nói chung, chương trình học bổng Lương Định Của nói riêng.

Nhân dịp lễ trao học bổng, đại diện UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khởi đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 đơn vị tài trợ đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội, khuyến học, khuyến tài tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian tới, có nhiều hơn nữa những đơn vị, những tấm lòng vàng cùng đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh, ủng hộ quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài, học không bao giờ cùng của tỉnh ngày càng phong phú và đa dạng.

XUÂN HƯƠNG

## "Làm thế nào để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại doanh nghiệp"



Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: HOÀNG LAN

Đó là chủ đề buổi tọa đàm nằm trong Chương trình Hội nhập quốc tế và kết nối doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức vào chiều ngày 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Mã Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với diễn giả, Tiến sĩ Nguyễn Lâm Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền thông Viễn Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ các nội dung về: tổng quan quản trị nguồn nhân lực; công tác quản trị nguồn nhân lực; cách thức và xu hướng quản trị nguồn nhân lực; nghệ thuật sử dụng nhân sự hiệu quả tại doanh nghiệp.

Thông qua buổi tọa đàm, giúp doanh nghiệp có thêm kiến thức về quản trị nguồn lực, các mô hình quản trị nguồn nhân lực, biện pháp thu hút nguồn nhân lực, sử dụng và giữ gìn nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực... Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm lực sẵn có của doanh nghiệp, phục vụ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính doanh nghiệp.

HOÀNG LAN

## THÔNG BÁO

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Thạch Thị Chót, chuyển nhượng QSD đất cho bà Phạm Thị Mỹ Phượng theo giấy chuyển nhượng tay ngày 25/12/2014, GCNQSD đất số: BV 351686, cấp ngày 30/10/2014, thửa đất số: 135 tờ bản đồ số: 53, diện tích là 1384,3m<sup>2</sup>, loại đất: đất trồng cây hàng năm khác. Địa chỉ thửa đất: khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu xin thông báo đến bà

Thạch Thị Chót biết để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu lập bổ sung thủ tục nhận chuyển nhượng QSD đất cho bà Phạm Thị Mỹ Phượng; theo giấy chuyển nhượng tay ngày 25/12/2014 đúng quy định của pháp luật về nhận chuyển nhượng QSD đất của thửa đất nêu trên và niêm yết thông báo tại UBND phường Vĩnh Phước, ban nhân dân khóm Wáth Pích.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này, nếu không có ai khiếu nại, không tranh chấp gì liên quan đến việc chuyển nhượng QSD đất nêu trên thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu sẽ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất nêu trên cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng theo đúng quy định của pháp luật.

## Tin văn

\* Ngày 27/8, đoàn công tác của UBND huyện Cù Lao Dung do đồng chí Trần Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn có chuyến đi kiểm tra, khảo sát việc thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và Trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố. 2 đơn vị đã đề xuất xây dựng thêm phòng thư viện, phòng y tế; nâng cấp hệ thống thoát nước, đường điện nội bộ; xây dựng nhà để xe cho học sinh, khu nhà thể thao đa năng; xây dựng thêm phòng học...

\* Ngày 28/8, Huyện đoàn Cù Lao Dung phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn - hội ở cơ sở năm 2024 cho trên 70 học viên là cán bộ, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức ban ngành, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện. Lớp học diễn ra 3 ngày, từ ngày 28 - 30/8, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

\* Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Tú phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2024, hưởng ứng chiến dịch "Giọt máu hồng" hè năm 2024. Tại đây, đã có trên 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đến đăng ký hiến máu tình nguyện, qua kiểm tra sàng lọc có 194 người đủ điều kiện cho máu và thu về 194 đơn vị máu.

\* Ngày 28/8, UBND xã Thuận Hưng phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Tú tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đối với hộ gia đình" trên địa bàn xã Thuận Hưng. Mô hình được triển khai tại khu dân cư gồm 10 hộ gia đình tại ấp Tà Ân A1. Các hộ sẽ thực hiện các phần việc như phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, trang bị 2 thùng có nắp đậy để chứa rác thải hữu cơ, vô cơ và bao đựng rác tái chế.

\* Ngày 28/8, Ban Tuyển sinh Quân sự năm 2024 huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển sinh quân sự và gặp mặt, tuyên dương thí sinh trúng tuyển năm 2024. Dịp này, Ban Tuyển sinh Quân sự năm 2024 huyện Châu Thành trao tặng 10 phần quà cho các thí sinh; tặng giấy khen 1 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển sinh năm 2024.

\* Ngày 28/8, Văn phòng HĐND - UBND thị xã Ngã Năm tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2024). Dự buổi họp mặt có đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ngã Năm. Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng ôn lại ngày truyền thống và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Văn phòng HĐND - UBND thị xã Ngã Năm.

\* Ngày 29/8, tại Nhà văn hóa xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo Luật Thủy sản cho hộ nuôi thủy sản trên địa bàn xã Hòa Đông. Căn cứ theo các quy định, tính đến thời điểm hiện tại đã cấp 4.065 giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.

PV - CTV

Nhớ Bác ngày này, năm xưa:

# Bác viết Tuyên ngôn Độc lập

**Theo ghi nhận của các tác giả viết Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, ngày 28/8/1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian để soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.**

Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong căn nhà nhỏ, thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thẳm nằm giữa một trong ba mươi sáu phố phường cổ kính của Hà Nội, Bác ngồi làm việc, khi thì viết, khi thì đánh máy. Những người giúp việc trong gia đình không biết ông Cụ có cặp mắt sáng, chiếc áo nâu bạc thường để hở khuy ngực, hay hút thuốc lá, ngồi cặm cụi đó làm gì. Mỗi lần họ tới hỏi Cụ có cần gì Cụ quay lại mỉm cười, chuyện trò đôi câu. Lần nào Cụ cũng nói không có gì cần phải giúp đỡ. Họ không biết mình đang chứng kiến những giờ phút lịch sử. Hình ảnh giản dị và gần gũi, phong cách giao tiếp thân mật, từ tốn và dễ gần của Người đã in sâu vào tâm cảm của rất nhiều đồng chí lãnh đạo lúc bấy giờ. Những tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác là tấm gương sáng ngời để biết bao thế hệ cách mạng noi theo.

Cũng theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến khi bản Tuyên ngôn Độc lập viết xong, một buổi sáng, Bác và anh Nhân (Trường Chinh) gọi anh em chúng tôi tới. Bác đang đọc để thông qua tập thể. Như lời Bác nói lại sau này, đó là những giờ phút sáng khoái nhất của Người. Hai mươi sáu năm trước (1919), Bác tới Hội nghị hòa bình Vécxây, nêu lên những yêu cầu cấp thiết về dân sinh,



Sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, ngày 25/8/1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang (nay thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ảnh: Thế Dương. Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

dân chủ cho những người dân thuộc địa. Cả những yêu cầu tối thiểu đó cũng không được

bọn đế quốc mảy may chấp nhận. Người đã thấy rõ một sự thật là không thể trông chờ ở

lòng bác ái của các nhà tư bản. Người biết chỉ còn trông cậy vào cuộc đấu tranh, vào lực lượng của bản thân dân tộc mình. Giờ phút này, Người đã thay mặt cho cả dân tộc, hái quả tám mươi năm đấu tranh. Bữa đó, chúng tôi đã nhìn thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt còn võ vàng của Người...

Trước đó, vào buổi chiều ngày 26/8/1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, giữa lòng Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng để bàn thảo những vấn đề trọng đại trong chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam độc lập, trong đó có chủ trương mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời. Người nhất trí với Thường vụ Trung ương Đảng về những chủ trương đối nội và đối ngoại trong tình hình mới, về việc sớm công bố danh sách thành viên Chính phủ lâm thời. Người đề nghị mở rộng hơn nữa thành phần của Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ ra mắt nhân dân, ngày ra mắt của Chính phủ lâm thời cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể dân chủ cộng hòa. Người nhấn mạnh những việc cần làm ngay trước khi quân đội Tưởng vào Đông

Dương tước vũ khí của quân đội Nhật.

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) là của gia đình bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ngôi nhà này không chỉ là cơ sở bí mật của các cán bộ cao cấp mà còn là nơi che giấu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Theo lời của chủ nhân ngôi nhà lịch sử này, cuối Tháng Tám năm 1945, anh Thận (tên gọi thân mật của đồng chí Trường Chinh) đến nói với tôi: "Chị lo một chỗ cho mấy Cụ về". Thấy vẻ mặt anh Thận khác mọi lần, tôi linh cảm có điều gì quan trọng, nhưng không dám hỏi thêm. Tối hôm đó, có ba người lạ đến, trong đó có một ông Cụ dáng cao, người gầy, nhưng đôi mắt rất sáng và vầng trán rộng. Tôi băn khoăn không hiểu ông Cụ là ai mà mọi người kính trọng yêu thương như tình cha con trong gia đình lễ giáo vậy! Tôi thăm nghĩ, ông Cụ là một người có cương vị tối cao. Trong điều kiện vô cùng khó khăn đó, có những gia đình chấp nhận hy sinh tính mạng và của cải, hết lòng vì cách mạng, cùng với lực lượng Cảnh vệ che giấu, bảo vệ Bác Hồ và Thường vụ Trung ương. Một trong những gia đình đó là gia đình bà Hoàng Thị Minh Hồ. Gia đình bà Hồ đã ủng hộ cách mạng và hiến cho Nhà nước hàng nghìn cây vàng (chỉ tính riêng quý Độc lập, gia đình bà đã ủng hộ số tiền tương đương 500 cây vàng). Gia đình bà còn là cơ sở bí mật của nhiều cán bộ cấp cao như Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... Theo bà Hồ, hằng ngày, tuy bị cuốn hút bởi bao công việc, nhưng bà vẫn canh cánh lo toan phần việc trên gác 2 nhà mình, cắt cử người nhà cơm nước và làm mọi việc trong nhà, không ai được lên tầng 2. Nhớ lại ký ức những ngày lịch sử ấy, bà Hồ cho biết, đêm nào tôi cũng nghe tiếng máy chữ của ông Cụ rất khuya. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, đèn trên phòng của Cụ mới tắt, nhưng đồng hồ điểm 5 tiếng, đã thấy ông Cụ dậy tập thể dục ngoài ban công.

Do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ nên thời gian chuẩn bị và viết bản Tuyên ngôn Độc lập không nhiều, nhưng với bản lĩnh chính trị, kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới một văn kiện chính trị bất hủ.

**TRỌNG NHÂN**  
(Tổng hợp)



Chiếc bàn lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

Ảnh: Thế Dương. Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam



Tại chiếc bàn này, Bác Hồ cùng Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua 3 nội dung: Tuyên ngôn Độc lập, tổ chức lễ Quốc khánh, thành phần Chính phủ lâm thời. Ảnh: Thế Dương. Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- TÓNG BIÊN TẬP: NGUYỄN VĂN TRIỀU
- GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 833/GP-BTTTT DO BỘ TTTT CẤP NGÀY 30-12-2021
- BÁO SÓC TRĂNG RA MỖI TUẦN 3 KỶ: THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU
- SÁP CHỮ TẠI TÒA SOẠN BÁO SÓC TRĂNG
- IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG
- GIÁ 3.500Đ



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG**  
**ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG CHO HỆ THỐNG MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG TỈNH**